

ความได้ง่ายก็ แลเปนผู้รู้จักกฎหมาย  
 ขนบธรรมเนียมกล่าวความแลถ้อยคำแก่ที่สมควร  
 ว่าทำให้มีชื่อเสียงก็ปรากฏได้ ก็ไม่ปรากฏ  
 ขึ้น เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้ พิจารณาว่า ผู้ใด  
 เปนผู้แต่งผู้เขียน แต่บางฉบับแต่งความไม่  
 ไร้รู้จักผิดแลชอบกล่าวถ้อยคำเหลือเกิน จนมีเหตุ  
 ที่ต้องพิจารณา หากตัวผู้แต่งมารบโทษนั้นก็  
 แต่จะไปปรากฏก็น้อยตัว แลปรากฏแต่ผู้แต่ง  
 ชื่อไม่มีก็ เพราะเหตุฉนั้น ทั้งแต่สืบไปถ้า  
 ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะย่นหนังสือฟ้อง ฎาเรื่องราว  
 ฎากฎิกานั้นแล้ว ก็ให้มีชื่อตัวชื่อยศชื่อตำแหน่ง  
 ในราชการกรมต่าง ๆ แลที่อยู่ของผู้แต่ง  
 แลผู้เขียนหนังสือที่กล่าวนี้ จกลงไว้ด้วยลายมือ  
 ผู้แต่งผู้เขียน เองนั้น ข้างหน้ากระดาษที่ใส่  
 ข้างล่าง เฉพาะหน้ากระดาษที่จบความในหนังสือ  
 นั้น ๆ ด้วยทุกฉบับ จึงให้เจ้าพนักงาน  
 รับผิดชอบนั้น ๆ พิจารณาตามธรรมเนียม  
 ถ้าไม่มีทั้ง กล่าวมาแล้ว ก็อย่าให้รับไว้พิจารณา  
 ให้คืนแก่ผู้ยื่นไปจกเสียใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าแล  
 ชื่อแลที่อยู่ของผู้แต่งผู้เขียนที่จกไว้ ในหนังสือ  
 ฟ้อง เรื่องราวฎากฎิกานั้น เปนการที่มีเหตุเกิด  
 ขึ้น พิจารณาได้ความดีจึงว่าเป็นความที่จจะมีโทษ  
 รวางอำพรางแก่ผู้ผิด อย่าให้ผู้แต่งผู้เขียน  
 มีความคั่นตกใจไปอย่างอันเลย ขรรคมคาที่เคย  
 เปนอยู่ทุกวันนี้ ในเวลาที่ผู้แต่งผู้เขียน ไม่  
 ได้รับผิดชอบในคดีความที่มีเจ้าของว่ากล่าว  
 อยู่ คงจะมีผิดแลชอบเพียงแต่ถ้อยคำที่ใช้  
 หนักเหลือเกินไป แลได้ชื่อเสียงที่แต่งที่ใช้คำ  
 ถูกต้องขนบธรรมเนียมเท่านั้น

ประกาศมาแต่ ณ วันที่ ๓  
 เดือน กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐

เปยวันที่ ๘๘๘ ในรัชกาลประจจุบันนี้

ข่าวลมโทษเดือนลมเตง  
 พระเจ้าลูกยาเธอ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐  
 เวลาค่ำ มีการสวดพระพทธมนต์ ในการที่จะ  
 สมโภชเดือน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
 ซึ่งประสูตเมื่อวันที่ ๑ มกราคม รัตนโกสินทร์  
 ศก ๑๑๐ เวลาเช้า ๕ โมง ๑๑ นาที  
 (ตรงกับวันศุกร์ เดือนยี่ ขึ้นสามค่ำ ปีเถาะ  
 ตรีศก จุลศักราช ๑๒๕๓) ที่พระตำหนัก  
 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชเทวี

ครั้นวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลาเช้า  
 พระสงฆ์ได้รับพระทานฉัน แล้วทรงเครื่อง  
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ตามธรรมเนียมโบราณ  
 เวลาค่ำ มีการสมโภชเดือน โดยขัตติยราช  
 ประเพณี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 พระราชทานพระนามสมมุต ว่า สมเด็จพระเจ้า  
 ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิตลลิตลเทศ นเรศวร  
 มหาราชาธิบดีมนตรี จุฬาลงกรณ์ทรราชกร  
 สมบรมเบญจพรศิริสวัสดิ์ ขัตติยวโรภโตสชาติ  
 คุณสังภาคเกียรติประภฤษฎู ลักษณวิจิตรพิสิฐ  
 บรม ชนุตมรัตน์พัฒนศักดิ์ ธรรมวราช  
 กุมาร

อนึ่งในการสมโภชเดือนนี้ มีการตั้งโต๊ะ  
 เครื่องขานนาถกลางด้วย แลพระบรมวงษานุ  
 วงษ์ ฝ่ายหน้า ได้เสด็จเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลี  
 พระบาท ณ เวลาค่ำ ทั้งสองวัน แดงพระองค์  
 ครึ่งยศ ประทับเครื่องราชอิสริยาภรณ์